



## สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ สพด 121/2561

ที่ทำการสำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

28 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ อธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ สาธารณสุขอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการฯ จำนวน 1 ชุด  
2. ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2561 เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการพยาบาลนั้นต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติการทางการพยาบาล มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลมาจากกรณีศึกษานั้น โดยหลักการนี้เทศงายๆที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จนั้น ควรใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วัฒนธรรมและความเชื่อ ต้องใช้ความร่วมมือ ความเป็นทีม ต้องมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ จึงจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ สมัครและชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ <http://www.natne.or.th> อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสำหรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอี่ยมพร กาญจนรังสีชัย)  
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โทรศัพท์ 080-8952065  
E-mail: natned01@gmail.com